
  

 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองหินปูน 

สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี ๒๕65 
 เมื่อวันศุกรท์ี่   ๑1   เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕65 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลคลองหินปูน 
เริ่มประชุมเวลา 10.๐๐ น.  เลิกประชุมเวลา     ๑4.0๐       น. 

*************** 
ผู้มาประชุม 

๑. นายสุด  มากจันทึก ต าแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองหินปูน 
๒. นางพรสิริ จันทร์หลุย ต าแหน่ง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองหินปูน 
๓. นายสายชล กลัดบุบผา ต าแหน่ง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองหินปูน 
๔. นางปราณี สุริฉาย  ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 1 
๕. นายวสันต์ กลิ่นจันทร์ ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๓ 
๖. นายไพรทูล ผายอุบล ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 4 
๗. นายทองสุข ค าบุญเกิด ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๕ 
๘. นายวรากร อินบุญยา ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๖ 
๙. นายช านาญ หวังบุญ  ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๙ 
๑๐. นางสาวรจนา สืบมี  ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑๐ 
๑๑. นายธาราฤทธิ์ แสงเพชร ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑๑ 
๑๒. นายประธาน ทาณรงค์ ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑๒ 
๑๓. นายขาว  อินตา  ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑๓ 
๑๔. นายมนตรี ทูค ามี  ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑๔ 
16. นายชัยวัฒน ์ จึงตระกูล ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑5 
17. นางนันท์นภัส อูวิงกา  ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑6 

ผู้ลาการประชุม 
นางสาวอารีย์ โนนสีลา  ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 8 

ผู้เข้าร่วมการประชุม 
๑. นายชาญ  โต๊ะสิงห์  ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองหินปูน 
๒. นางสาวนารี นามอน  ต าแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองหินปูน 
๓. นายวันชัย สุริยันต์  ต าแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองหินปูน 
๔. นายศิริชัย สุดดี  ต าแหน่ง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองหินปูน 
๕. นางสาวดวงเด่น   ภู่ละกอ  ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 
๖. นายสมอาจ ปานะโปย ต าแหน่ง ท้องถิ่นอ าเภอวังน  าเย็น 
๗. นายสมคิด พันสาย  ต าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 14 
๘. นายหวาด บุญชัยมิ่ง ต าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 
๙. นายปราชชญยุทธ  เดชสุภา ต าแหน่ง หัวหน้าสถานีอนามัยคลองหินปูน 
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๑๐. นางสาววรวรัญช์  เป็งดี  ต าแหน่ง หัวหน้าสถานีอนามัยคลองตาสูตร 
๑๑. นายบัญญัติ หล าเจริญ ต าแหน่ง นายช่างโยธา 
๑๒. นายสัญญา ต่อโชติ  ต าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 
๑๓. นายสมชาย เยื่อมีใย  ต าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 
๑๔. นางวงเดือน ดวงสอาด ต าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 15 
๑๕. นายกรชวัล สิงคูบอน ต าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 
๑๖. นายประดิษฐ์   ยศศรี  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๑๗. นางประทุมทิพย์ จีนอยู่  ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 
๑๘. นายเจริญ พิศพรม  ต าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 
๑๙. นางนิตญา ล้านสา  ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๒๐. นายเสกสันติ์ ศรีบุบผา ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 
๒๑. นางสิริกัญญา แสงศรีจันทร์รัตน์  ต าแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

 
เริ่มประชุมเวลา 10.๐๐ น. 
นายสายชล  กลัดบุบผา เลขานุการสภา อบต.  -ตรวจนับองค์ประชุมแล้ว มีสมาชิกสภา อบต.    
เข้าร่วมประชุม จ านวน  15  ท่าน จึงแจ้งประธานสภา อบต.กล่าวเปิดประชุม 
นายสุด  มากจันทึก ประธานสภา อบต.  -ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมของสภา ขอเชิญผู้เข้าร่วม
ประชุมแจ้งข้อราชการให้ที่ประชุมทราบ 
นายสมอาจ  ปานะโปย ท้องถิ่นอ าเภอวังน  าเย็น -ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลคลองหินปูน มีสมาชิกสภา 
จ านวน 16 ท่าน ซึ่งมีสมาชิกสภาใหม่ จ านวน 8 ท่าน ในเรื่องระเบียบและกฎหมายส าหรับท่านสมาชิกใหม่ โดย
ทางมหาวิทยาลัยบูรพา ได้เปิดการอบรม ในระหว่างวันที่ 1 – 2 มีนาคม 2565 จึงขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรม ใน
การประชุมสภาสมัยแรก มีโครงการและนโยบายต่างๆ ที่ถูกเสนอขึ นมา เพ่ือบริหารงานให้ประชาชนเกิดความสุข 
ทั งก านันและผู้ใหญ่บ้านให้บริหารงานร่วมกันไปในอนาคตข้างหน้า  
นายหวาด  บุญชัยมิ่ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2  -ดูระเบียบวาระการประชุมแล้วพบว่า มีการขอใช้เงินสะสม
เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 เชื่อม หมู่ที่ 4 ที่ระยะทางเหลือเพียง 87 เมตร และการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ซอยสนามกีฬา ได้ด าเนินการเสร็จแล้ว ซึ่งจะได้ขอรับการจัดสรรงบประมาณ
เพ่ิมเติมต่อไป 
นายเจริญ  พิศพรม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3  -โครงการขุดลอกสระน  า หมู่ที่ 3 ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ และ
การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก าลังด าเนินการก่อสร้าง 
นายกรชวัล  สิงคูบอน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4  -มีความยินดีที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างถนน และ
หวังว่าจะได้ด าเนินการจนแล้วเสร็จ และขอแสดงความยินดีกับท่านสมาชิกสภาที่ได้รับการเลือกตั งเข้ามา 
นายสมชาย  เยื่อมีใย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7  -สอบถาม กรณีมีผู้เข้ามารักษาตัวที่ศูนย์พักคอย หมู่ที่ 7 และ
มีอาหารให้กับผู้ป่วย อาหารส าหรับเจ้าหน้าที่ อปพร.มีให้หรือไม่ 
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นายสัญญา  ต่อโชติ  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10  -ได้รับแจ้งจากกองช่างว่า จะเข้าด าเนินการก่อสร้างถนน จึง
ขอขอบคุณ และแสดงความยินดีกับท่านรองนายกและเลขานุการนายก อบต.ที่ได้รับการแต่งตั ง 
นายสมคิด  พันสาย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 14  -ขอแสดงความยินดีกับท่านรองนายกและเลขานุการนายก 
อบต.  แจ้งปัญหาเรื่องของหอกระจายข่าว ที่ช ารุด สายและฮอร์นขาดบ่อย อยากให้เปลี่ยนใหม่ ได้ดูระเบียบวาระ
การประชุมแล้วเห็นการขออนุมัติใช้เงินสะสม ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 7 ไป หมู่ที่ 14 อยากทราบว่าเส้นไหน  
ฝากถนนซอยบ้านผู้ใหญ่หมู่ที่ 7 ถนนแคบ รถสวนทางกันไปมาไม่ได ้
นางวงเดือน  ดวงสอาด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 15 -ได้รับแจ้งจากกองช่าง ว่าจะลงด าเนินการก่อสร้างถนนซอย
อ่างแสง ขอขอบคุณ 
นายชาญ  โต๊ะสิงห์ นายก อบต.   -ชี แจงการเข้าพักรักษาตัวของผู้ป่วยโรคติดเชื อไวรัสโควิด – 
19  เรื่องอาหารส าหรับ อปพร. จะดูรายละเอียดให้ ส่วนเรื่องถนนซอยบ้านผู้ใหญ่หมู่ที่ 7 ได้พูดคุยกับท่าน
ประธานสภาตอนที่ท่านเป็นสมาชิกสภา ให้ไปพูดคุยกับชาวบ้านที่มีที่ดินติดกับถนนให้แล้วเสร็จ และจะพิจารณา
จัดสรรงบประมาณให้ต่อไป ส่วนถนนที่ตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ ได้ใช้งบประมาณจากหมู่ที่ 1 โดยจะก่อสร้าง
บริเวณเส้นที่ผ่านบ้านประธานสภา 
นายสุด  มากจันทึก ประธานสภา อบต. -ได้พูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 แล้ว ชาวบ้านยินยอมให้ขยายถนนได้ 
เหลือเพียง 1 ราย ซึ่งก าลังพูดคุยอยู่ และขออภัยที่นัดประชุมไว้แล้วไม่ได้เรียกประชุม เนื่องจากมีภารกิจอ่ืน จึง
ต้องยกเลิกไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
   -ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองหินปูน สมัยวิสามัญ สมัยแรก  

ประจ าปี 2565   เมื่อวันที่  12  มกราคม 2565 
นางสาวรจนา  สืบมี  กรรมการตรวจรายงานการประชุม  -ชี แจงผลการตรวจรายงานการประชุม  
ครั งที่แล้ว ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมที่ก าหนดไว้ มีเพียงตัวอักษร ผิด ตกหล่น แจ้งให้แก้ไข 
ดังนี  

หน้าที่ 2 บรรทัดที่  18  จากค าว่า มีสมาชิกสภา อบต.เข้าร่วมประชุม จ านวน  
17 ท่าน   แก้ไขเป็น  มีสมาชิกสภา อบต.เข้าร่วมประชุม จ านวน 16 ท่าน 
    หน้าที่ 3 บรรทัดที่  30  จากค าว่า รายการประชุม แก้ไขเป็น รายงานการ
ประชุม 
    หน้าที่ 6 บรรทัดที่  22  จากค าว่า  COVIC   แก้ไขเป็น COVID 

หน้าที่ 6 บรรทัดที่  24  จากค าว่า  COVIC   แก้ไขเป็น COVID 
หน้าที่ 10 บรรทัดที่  16  จากค าว่า  ส.อบต.หมู่ที่ 15   แก้ไขเป็น ส.อบต. 

หมู่ที่ 10 
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นายสุด  มากจันทึก ประธานสภา อบต.  -มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการ
ประชุมดังกล่าวหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมในการรับรองรายงานการประชุม 
มติที่ประชุมสภา อบต.   -มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองหินปูน สมัยวิสามัญ  สมัยแรก ประจ าปี 2565  เมื่อวันที่  12  มกราคม  2565 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทู้ถาม 
   -ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
   -ไม่มี 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

5.1 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปี พ.ศ. 2564  
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564)  
นายสุด  มากจันทึก  ประธานสภา อบต.  -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  ข้อ 30 (๕) ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” ขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชี แจง 
นางนิตญา  ล้านสา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  -ชี แจงรายงานรายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ประจ าปี พ.ศ. 2564 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564)  
ที่ประชุมสภา อบต.     -รับ รองรายงานการติ ดตามและประ เมิ น ผล
แผนพัฒนา ประจ าปี พ.ศ. 2564 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564) 
พักประชุมเวลา 10.30 น. 
เริ่มประชุมต่อเวลา 10.45 น. 
 

5.2  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม  
นายสุด  มากจันทึก  ประธานสภา อบต.  -ด้วยได้รับญัตติขออนุมัติใช้เงินสะสมจากนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองหินปูน ดังนี  
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1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 เชื่อม หมู่ที่ 4  (ถนน 
สายสหกรณ์ฝั่งตะวันออก) ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 87 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 
0.30 เมตร หรือมีพื นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 522 ตารางเมตร เป็นเงิน  284,000 บาท  

  2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านบ่อลูกรัง  (ถนนสาย 
สหกรณ์ฝั่งตะวันตก) ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 385 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.30 
เมตร หรือมีพื นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 2,310 ตารางเมตร เป็นเงิน  1,260,000 บาท  

 3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านคลองตะเคียน 
พัฒนา  (ถนนสายหลัก) ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 277 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 
0.30 เมตร หรือมีพื นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 1,385  ตารางเมตร เป็นเงิน  759,000 บาท  
รวมขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมครั งนี  เป็นเงินทั งสิ น 2,303,000 บาท 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 รวมแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2561 

ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภา 
ท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี  

(๑) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่น  
ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั งนี  ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด 

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละ 
ประเภทตามระเบียบแล้ว 
   (3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้
อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัย
เกิดขึ น 

(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง 
ด าเนินการก่อหนี ผูกพันให้เสร็จสิ นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่
ก าหนด ให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั นเป็นอันพับไป 
   ทั งนี  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะการเงินการคลัง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว   
ขอเรียนเชิญนายก อบต.ชี แจง 
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นายชาญ  โต๊ะสิงห์ นายก อบต.  -ปัจจุบันยอดเงินสะสม ณ วันที่  3 กุมภาพันธ์ 2565 มีจ านวน 
34,520,559.97 บาท หักเงินยืม/จ่ายขาดเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 จนถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 
2565  เป็นเงิน 2,940,200 บาท กันเงินไว้เป็นเงินเดือนฯ จ านวน 3 เดือน เป็นเงิน 3,900,000 บาท และ
ค่าใช้จ่ายกรณีเกิดสาธารณภัย ร้อยละ 10 เป็นเงิน 6,431,764.76 บาท สามารถน าไปใช้จ่ายได้ จ านวน 
18,142,595.21 บาท รายละเอียดปรากฏตามแบบรายละเอียดประกอบการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมที่แจก
ให้กับทุกท่าน 
นายสุด  มากจันทึก ประธานสภา อบต.  -มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถาม
หรือไม ่
ที่ประชุมสภา อบต.    -ไม่มีการอภิปรายหรือซักถาม 
นายสุด  มากจันทึก ประธานสภา อบต.  -เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือซักถาม จึงขอมติ
ที่ประชุมในการอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมดังกล่าว 
มติที่ประชุมสภา อบต.    -มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม เพ่ือด าเนินการตามโครงการ
ดังกล่าวเป็นเงิน  2,303,000  บาท จ านวน 13 เสียง ไม่อนุมัติ  0  เสียง งดออกเสียง  2  เสียง 

5.3 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565  งบลงทุน 
นายสุด  มากจันทึก  ประธานสภา อบต.  -ด้วยได้ รับญั ตติขออนุมัติ แก้ ไขเปลี่ ยนแปลงค าชี แจง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  งบลงทุน ดังนี  

ข้อความเดิม 
1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโนนสมบัติ ซอยสระหลวง  เป็นเงิน 
300,000.- บาท (สามแสนบาทถ้วน) ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 112 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 560 ตารางเมตร  ตามแบบมาตรฐานงาน
ก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.1 

2) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านทรัพย์เจริญ – หมู่ที่ 3 ต าบลพระเพลิง เป็น
เงิน 300,000.- บาท (สามแสนบาทถ้วน) ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 113 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 560 ตารางเมตร  ตามแบบ
มาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.1 
 ข้อความใหม่ 

 . 1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโนนสมบัติ ซอยสระหลวง เป็นเงิน 
300,000.- บาท (สามแสนบาทถ้วน) ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 113 เมตร  หนา 0.15 เมตร พร้อม
ลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 565 ตารางเมตร  ตามแบบมาตรฐานงาน
ก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.1 
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2)  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านทรัพย์เจริญ – หมู่ที่ 3 ต าบลพระเพลิง  
เป็นเงิน 300,000.- บาท (สามแสนบาทถ้วน) ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 113 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 565 ตารางเมตร  ตามแบบ
มาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.1 
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2563 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
นายสุด  มากจันทึก ประธานสภา อบต.  -มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถาม
หรือไม ่
ที่ประชุมสภา อบต.    -ไม่มีการอภิปรายหรือซักถาม 
นายสุด  มากจันทึก ประธานสภา อบต.  -เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือซักถาม จึงขอมติ
ที่ประชุมในการอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  งบ
ลงทุนดังกล่าว 
มติที่ประชุมสภา อบต.    -มีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  งบลงทุน จ านวน 13 เสียง ไม่อนุมัติ  0  เสียง งดออกเสียง  2  เสียง 
 

5.4  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน 
นายสุด  มากจันทึก  ประธานสภา อบต.  -ด้วยได้รับญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  งบลงทุน ดังนี  

โอนตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านค่ายเจริญ ซ.กลางบ้าน 

เป็นเงิน  164,000 บาท ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 58 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 
0.20 เมตร หรือมีพื นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 290 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบ
ถนน ท.1  
  โอนลด 

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านค่ายเจริญ ซ.กลางบ้าน 
เป็นเงิน  302,000 บาท ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 113 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
เฉลี่ยตามสภาพพื นที่ หรือมีพื นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 565 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น 
แบบถนน ท.1  

โอนตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 เชื่อม หมู่ที่ 14 

เป็นเงิน  854,000 บาท ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 312 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้าง
ละ 0.20 เมตร หรือมีพื นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 1,560 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น 
แบบถนน ท.1  
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  โอนลด 

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านค่ายเจริญ ซ.ข้าง 
อนามัย เป็นเงิน  854,000 บาท ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 317 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 1,585 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของ
ท้องถิ่น แบบถนน ท.1 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2563 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
นายสุด  มากจันทึก ประธานสภา อบต.  -มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถาม
หรือไม ่
นายทองสุข  ค าบุญเกิด สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 -ในเรื่องของการขออนุมัติโอนงบประมาณตั งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่  จะสังเกตได้ว่างบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจะวนเวียนอยู่ที่หมู่ที่ 1 เท่านั น อยากให้พิจารณาถึงหมู่ที่ 5 
บ้าง ปัจจุบันจากถนนลาดยางเปลี่ยนเป็นถนนดินลูกรังแล้ว หน้าแล้งก็ฝุ่นละอองเยอะ หน้าฝนก็เป็นหลุมเป็นบ่อ 
และเส้นจากบ้านเขาจาน ผ่านหมู่ที่ 5 ไปหมู่ที่ 4 ถึงบ้านพวงนิมิต ชาวบ้านก็ต้องการให้ก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีต
เช่นกัน และอยากถามว่ามีโครงการของหมู่ที่ 5 มีเข้าแผนไว้หรือไม่ เพราะตนเป็นสมาชิกใหม่ ยังไม่ทราบข้อมูล 
นางสาวรจนา  สืบมี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 -เห็นด้วยกับ ส.อบต.หมู่ที่ 5 ถนนในหมู่ที่ 10 ก็มีสองซอย 
ซอยบ้านหมอดิษ และซอยบ้านป้าประมวล เวลาฝนตกเป็นหลุมบ่อขนาดใหญ ่
นายชาญ  โต๊ะสิงห์ นายก อบต.   -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตของหมู่ที่ 1 เป็นโครงการ
ที่ตั งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2565 ซอยกลางบ้าน และซอยข้างอนามัย แต่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก่อน และด าเนินการแล้วเสร็จ จึงต้องน างบประมาณท่ีตั งไว้ไปตั ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ การก่อสร้างถนนหมู่ที่ 16 และหมู่ที่ 6 เป็นการขอใช้เงินสะสม  ส่วนถนนช ารุดของหมู่ที่ 5  
ได้ขอรับการจัดสรรงบประมาณไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้ว  และถนนหมู่ที่ 5 เชื่อมหมู่ที่ 4 ไปบ้าน
พวงนิมิต มีบางช่วงถนนแคบ ตรงบริเวณไร่ของดาบเสริม อยากให้สมาชิกสภา อบต.ไปพูดคุยกับเจ้าของที่ดิน กรณี
หมู่ที่ 10 ต้องตรวจสอบแผนพัฒนาก่อน ว่ามีอยู่ในแผนพัฒนาหรือไม่  ซึ่งการบริหารงานจะให้ความส าคัญกับทุก
หมู่บ้าน ไม่ได้ล าเอียงไปหมู่ใดหมู่หนึ่ง 
นายทองสุข  ค าบุญเกิด สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 -สาเหตุที่ซักถาม ก็เพราะมีชาวบ้านได้สอบถามมา กรณีถนน
แคบเนื่องจากเจ้าของที่ดินได้ปลูกไม้ไผ่ และตนยังเป็นสมาชิกใหม่อาจพูดไม่ถูกหลัก  และขอแจ้งเรื่องโคมไฟลาย
ทาง โคมไฟแบบเดิม แบบหมู่บ้านละ 5 หลอด ซึ่งช ารุดไปนานแล้ว อยากซ่อมแซมให้ใช้ได้  และอยากได้โคมไฟ
แบบนี  เพราะคุณภาพดีกว่า รัศมีความสว่างของหลอดไฟกระจายได้กว้างกว่า และขอสอบถามเรื่องน  าประปา 
นายมนตรี  ทูค ามี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 14 -ขออนุญาตประธานสภา อบต. ขณะนี เราอยู่ในวาระ 5.4 
เรื่องอ่ืนๆ ที่ไม่เก่ียวข้องควรให้น าเสนอในระเบียบวาระอ่ืนๆ 
นายสุด  มากจันทึก ประธานสภา อบต.  -ขอให้น าเรื่องที่ ไม่ เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระที่  5.4 ไป
น าเสนอในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืน ๆ และขอสอบถามมีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะอภิปรายอีกหรือไม่... ถ้า
ไม่มีขอมมติที่ประชุมในการอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  งบลงทุน 
มติที่ประชุมสภา อบต.    -มีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  งบลงทุน จ านวน 13 เสียง ไม่อนุมัติ  0  เสียง งดออกเสียง  2  เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  
นายสุด  มากจันทึก ประธานสภา อบต.  -โครงการฝึกอบรมฯ ขอให้ปลัด อบต.ชี แจง  
นายสายชล  กลัดบุบผา ปลัด อบต.  -ตามที่ท้องถิ่นอ าเภอวังน  าเย็น ได้แจ้งต่อที่ประชุมเมื่อเช้านี  
ในเรื่องการอบรม เนื่องจากมหาวิทยาลัยบูรพา ได้ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ประธานสภา 
และสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับบทบาทอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายในการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น ระหว่างวันที่  1 – 2 มีนาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 
ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,900 บาท สมาชิกสภาท่านใดที่สนใจให้แจ้งรายชื่อภายในวันจันทร์  ประโยชน์ที่จะได้ 
ท่านจะได้รับทราบบทบาทและหน้าที่ ระเบียบต่างๆ เช่น การใช้งบประมาณต่างๆ ต้องเป็นไปตามระเบียบ เพราะ
ปัจจุบันกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานเปลี่ยนไปอยู่เรื่อย 
นายสุด  มากจันทึก ประธานสภา อบต.  -แจ้งก าหนดพิธีย้ายศาลพระพรหมและศาลตา-ยาย และพิธี
ท าบุญถวายภัตตาหารเพล อยากให้ทุกท่านมาก่อนเวลา และสมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 อยู่ในกลุ่มเสี่ยงผู้ติดเชื อโรค
โควิด-19 ฝากเรื่องความต้องการถังขยะของประชาชนมา เนื่องจากถังขยะไม่เพียงพอ  จึงขอให้แต่ละหมู่บ้านได้
ตรวจสอบความต้องการถังขยะเข้ามา เพ่ือหางบประมาณในการจัดซื อต่อไป และส าหรับสมาชิกสภา อบต.ท่านใด
ยังไม่ได้ลงชื่อในบัตรประจ าสมาชิกสภา ให้ไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ 
นายทองสุข  ค าบุญเกิด สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5  -แจ้งเรื่องระบบน  าประปาหมู่ที่ 5 เป็นระบบประปา
ผิวดิน ในช่วงฤดูฝน จะมีน  าจากทุกที่ไหลมารวมกันในสระน  า และจะเป็นตะกอน และขุ่น เวลาน าไปอาบจะมี
อาการคัน จะแก้ไขปัญหานี อย่างไรดี และเรื่องการก่อสร้างถนน ขอให้พิจารณาด้วย 
นางสาวรจนา  สืบมี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10  -ต้องขออภัยในฐานะที่เป็นสมาชิกใหม่ อาจจะพูดไม่
ถูก โครงการกอ่สร้างถนนหมู่ที่ 10 หากไม่มีในแผนจะน าเข้าบรรจุในแผนต่อไป 
นายชัยวัฒน์  จึงตระกูล สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 15  -ขอบคุณท่านนายก อบต.ที่ เสนอให้ใช้เงินสะสม
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6  ท าให้หมู่ที่ 15 ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน จากการตรวจสอบกรณีจัดสรร
งบประมาณก่อสร้างพบว่า ใช้เวลานานพอสมควรที่จะก่อสร้างถนนให้แล้วเสร็จตลอดสาย อย่างเช่นถนนซอยอ่าง
แสง ที่ท าตั งแต่ปี 2561 งบประมาณ 800,000 กว่าบาท จนปัจจุบันเหลือระยะทาง 400 เมตร ในปี 2565 
คาดว่าจะแล้วเสร็จตลอดสาย จึงอยากให้การพิจารณาจัดสรรงบประมาณโดยใช้หลักของความจ าเป็นของการใช้
เส้นทาง 
นายมนตรี  ทูค ามี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 14 -ฝากท่านนายก อบต.ให้พิจารณาจัดสรรงบประมาณก่อสร้าง
ถนน ทางฝั่งทิศตะวันออก และการซ่อมแซมถนนลูกรัง  เกรงว่าหน้าฝนน  าจะท่วมขังจนเป็นหลุมเป็นบ่อ เกรง
ชาวบ้านจะน ากล้วยไปปลูก และขอขอบคุณที่จัดสรรงบประมาณก่อสร้างถนนคอนกรีตหมู่ที่ 7 เชื่อม หมู่ที่ 14 
นายวสันต์  กลิ่นจันทร์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 -ได้ท าหนังสือเข้ามา 3 เรื่อง  เรื่องระบบประปาที่ตั งอยู่หน้า
บ้านเลขที่ 40 ไม่ได้ใช้สอยมาเป็นเวลานาน หารือว่าจะแก้ไขอย่างไร และเรื่องถังขยะ มีความต้องการ จ านวน 5 
ถัง  และไฟลายทางประมาณ 20 กว่าหลอด อยากให้เป็นแบบชาวบ้านไม่ต้องมีภาระค่าใช้จ่าย และเป็นแบบ
ระบบ LED ซึ่งไม่เปลืองค่าใช้กระแสไฟฟ้า 
นายธาราฤทธ์  แสงเพชร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11 -หมู่ที่  11  ต้องการถั งขยะ ประมาณ  10 ถั ง 
โดยเฉพาะร้านค้าควรจะเพ่ิมถังขยะให้ ซึ่งเจ้าของร้านค้ายินดีจ่ายเพ่ิม และควรชี แจงค่าจัดเก็บให้ชัดเจน 
 
 
 



 
 

10 
 

นายวรากร  อินบุญยา สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6  -หมู่ที่ 6 ไม่มีปัญหาเรื่องถังขยะ  เรื่องไฟลายทางมี
ความต้องการซ่อมแซมเล็กน้อย และขอขอบคุณทุกท่านที่อนุมัติให้ใช้เงินสะสมก่อสร้างถนนคอนกรีต และฝากให้
ก่อสร้างให้ต่อเนื่องจนแล้วเสร็จ 
นายชัยวัฒน์  จึงตระกูล สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 15  -เมื่อได้ก่อสร้างถนนครบทุกเส้นแล้ว เรื่องของไฟ
ลายทางก็จะตามมา เมื่อมีไฟสว่าง ชาวบ้านก็อยากจะผ่านเส้นทางนั น จึงอยากให้พิจารณาทั ง 16 หมู่บ้าน 
นางพรสิริ  จันทร์หลุย สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2  -ขอบคุณที่อนุมัติใช้เงินสะสม ก่อสร้างถนนหมู่ที่ 2 
เชื่อมหมู่ที่ 4 และแจ้งยอดบริจาคร่วมท าบุญในวันย้ายศาลพระพรหมฯ และท าบุญถวายภัตตาหารเพล 
นายชาญ  โต๊ะสิงห์ นายก อบต.  -เรื่องไฟส่องสว่างลายทาง ให้ทุกหมู่บ้านส ารวจเข้ามา ถนนหมู่ที่ 10 
ที่แจ้งว่าช ารุดเป็นหลุมขนาดใหญ่อยู่ตรงไหนชี แจงมา ส่วนถนนซอยอ่างแสง ได้ทั งงบประมาณจากเงินสะสมและ
ข้อบัญญัติ น่าจะเต็มตลอดสาย ถนนหมู่ที่ 6 เชื่อม หมู่ที่ 10 ได้ขอรับการจัดสรรงบประมาณไปยังกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นแล้ว และอีกหลายๆเส้นทาง กรณีถนนหมู่ที่ 5 จะลงไปตรวจสอบอีกที ส่วนระบบประปาหมู่ที่ 5 
จะหารือกับกรมทรัพยากรน  าหาแนวทางแก้ไขต่อไป 
นายสุด  มากจันทึก ประธานสภา อบต. -ฝากเรื่องเหตุร าคาญจากฟาร์มสุกร หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 15 ฝากให้
สมาชิกสภา อบต.ช่วยตรวจสอบ ในฐานะที่ตนเป็นคณะกรรมการติดตามฯ หากเตือนแล้วไม่ปฏิบัติตามอาจะมีการ
สั่งปิดฟาร์มได ้
นางสาวรจนา  สืบมี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10 -ได้ประสานไปทางฟาร์มแล้ว จะลงไปตรวจสอบในวันพรุ่งนี  
และได้แจ้งให้ผู้ใหญ่หมู่ที่ 15 และสมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 15 ทราบแล้ว ซึ่งเจ้าของฟาร์มแจ้งว่าขอจับหมูครั งนี 
ก่อน จะปรับปรุงฟาร์มใหม่  
นายสุด  มากจันทึก ประธานสภา อบต.  -เรื่องของไฟฟ้าส่องสว่างลายทางหมู่ท่ี 7 ไม่มีปัญหา เพราะ
ได้น าผลก าไรจากการบริหารระบบประปาหมู่บ้าน น าไปซื อและซ่อมแซมไฟลายทาง 
นายชาญ  โต๊ะสิงห์ นายก อบต.   -เรื่องปัญหากลิ่นรบกวนจากฟาร์มสุกรและฟาร์มเป็ด เป็น
ปัญหาเรื อรังมานาน ฝากสมาชิกสภาลงไปตรวจสอบ เจ้าของฟาร์มมักจะอ้างขอจับหมูก่อนทุกครั ง และเวลาลงไป
ตรวจสอบให้ท าเป็นบันทึกข้อตกลงไว้ด้วย 
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นางสาวรจนา  สืบมี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10 -ได้ลงไปติดตามเรื่องดังกล่าวจริง และขอขอบคุณท่านนายก 
อบต.ที่แนะน าให้ท าบันทึกข้อตกลง 
นายสุด  มากจันทึก ประธานสภา อบต.  -มีสมาชิกสภา อบต.และผู้เข้าร่วมประชุมท่านใด มีเรื่องอ่ืนๆ 
จะเสนออีกหรือไม.่.. ถ้าไม่มีขอปิดประชุมไว้เพียงเท่านี  
 
ปิดประชุมเวลา ๑4.0๐ น. 

 
ลงชื่อ            สายชล  กลัดบุบผา              ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

         (          นายสายชล  กลดับุบผา           ) 
             เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองหินปูน  
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ตรวจแล้ว เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 
ลงชื่อ       มนตรี  ทูค ามี   ประธานกรรมการ 
          (นายมนตรี  ทูค ามี) 
ลงชื่อ       ปราณี  สุริฉาย กรรมการ 
         (นางปราณี  สุริฉาย) 
ลงชื่อ       วสันต์  กลิ่นจันทร์ กรรมการ 
          (นายวสันต์  กลิ่นจันทร์) 
ลงชื่อ       รจนา  สืบมี  กรรมการ 
         (นางสาวรจนา  สืบมี) 
ลงชื่อ      นันท์นภัส  อูวิงกา กรรมการ/เลขานุการ 
         (นางนันทน์ภัส  อูวิงกา) 
 
 

ลงชื่อ             สุด มากจันทึก              ผู้รับรองรายงานการประชุม 
         (          นายสุด  มากจันทึก           ) 
             ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองหินปูน  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


